



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๔๗๑

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล)/รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง)/
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

ตามที่รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) และ รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง) ได้รับมอบหมายให้พิจารณากำหนดแนวทางการลดจำนวนอุบัติเหตุและการกวดขันวินัย จรรยาบรรณนักศึกษา ในการนี้ ได้มีการประชุมผู้รับผิดชอบจากกองกิจการนักศึกษา กองอาคารและสถานที่ ผู้แทนองค์การนักศึกษา ผู้แทนสถานศึกษา รวมถึงหน่วยงานภายนอก ได้แก่ อำเภอสันทราย สถานี ตำรวจภูธรแม่ใจ เทศบาลเมืองแม่ใจ เทศบาลตำบลหนองหาร แขวงการทางจังหวัดเชียงใหม่ ๒ หมวด การทางสัญจรทาง เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยแม่ใจ โดยที่ประชุมได้สรุปแนวทาง ได้ ดังนี้

๑. การลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่ใจ สถานีตำรวจภูธรแม่ใจ แขวงการทางจังหวัดเชียงใหม่ ๒ และผู้แทนองค์การนักศึกษา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น โดยติดตั้ง สัญญาณไฟในช่วงแยกหน้าธนาคารกรุงไทยในลักษณะสามแยก หรือแยกโรงเรียนบ้านแม่ใจในลักษณะ สี่แยก หรือจุดกลับรถหน้าเทศบาลเมืองแม่ใจ โดยมอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ กระแสสินธุ์ หัวหน้างาน วางแผนแขวงการทาง ร่วมกับหมวดการทางสัญจรทาง สสำรวจสภาพพื้นที่ และสภาพการจราจร เพื่อออกแบบให้เหมาะสมต่อไป ในเบื้องต้นได้ประมาณการงบประมาณการติดตั้งสัญญาณไฟ ดังนี้

- สำหรับสามแยก ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท

- สำหรับสี่แยก ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ได้รายงานส่วนของระยะทาง และจุดตัด ที่เหมาะสมในการศึกษาสภาพการจราจร สำหรับการสร้างอุโมงค์กลับรถ และสะพานกลับรถ ให้เสนอ ในแผนระยะยาว เนื่องจากใช้งบประมาณสูงมาก

๒. การกวดขันวินัยจรรยาบรรณของนักศึกษา สถานีตำรวจภูธรแม่ใจ โดยผู้กำกับการ พันตำรวจเอกชัชวรินทร์ บุญาค รายงานจำนวนคดีที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะในท้องที่ ว่ามีจำนวน ครั้งของอุบัติเหตุ การเสียชีวิต และการบาดเจ็บสูงเป็นลำดับแรก ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ อันเกิดจาก ผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานต่างชาติ ในส่วนของนักศึกษามีพฤติกรรมการไม่สวมใส่หมวกนิรภัย การ ขับขี่ย้อนศร เห็นควรให้มีการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุพร้อมทั้งรณรงค์กวดขัน เช่น ความร่วมมือของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการรายงานการพบการกระทำผิดของนักศึกษาให้รายงานมายังกองกิจการ นักศึกษาเพื่อดำเนินการทางวินัยนักศึกษา

๓. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผู้เข้าประชุมได้เสนอแนวทางการควรดำเนินการไปพร้อมกัน คือ การกวดขันรถจากภายนอกที่ใช้เส้นทางผ่านมหาวิทยาลัย ทั้งเส้นทางผ่านทางหอพักหญิง และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และเส้นทางผ่านหน้าศูนย์กีฬาภาควิชาเกษตร รัชกาลที่ ๙ มีการใช้ความเร็วสูง และไม่ระมัดระวังต่อการเดินเท้า และขับซิ่งรถจักรยานยนต์ในช่วงสลับเปลี่ยนห้องเรียน หรือหยุดพัก และในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาการลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ในช่วงสลับเปลี่ยนห้องเรียน หรือหยุดพัก และในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาการลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา จำนวน ๓ ราย ในบริเวณพื้นที่แม่โจ้การ์เดน มออลส์ เมื่อสำรวจแล้วพบว่ากล้องวงจรปิดในบริเวณนั้นอยู่ในสภาพชำรุด ทำให้การสืบสวนเพื่อติดตามคดีทำได้โดยยาก จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้และเทศบาลเมืองแม่โจ้ตรวจสอบสภาพกล้องและติดตั้งเพิ่มในจุดเสี่ยง

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า Cluster พัฒนานักศึกษา ต้องประสานเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองอาคารและสถานที่ คณะกรรมการผังแม่บทฯ ผู้นำนักศึกษา เป็นต้น เพื่อเร่งดำเนินการนโยบายด้านต่าง ๆ รวมถึงต้องมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและบุคลากรปรับพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนให้เป็นไปตามกฎจราจร นำระบบเข้ามาบริหารจัดการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวทางการลดจำนวนอุบัติเหตุและการกวดขันวินัยจราจรนักศึกษา ตามที่เสนอ และมอบให้กองกิจการนักศึกษา ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแนวทางฯ และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ทิริโกคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ